



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินงาน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

๑. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของประชาชน การปฏิบัติต่อ ประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

๒. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

๓. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะจัดให้มีโครงสร้างการ บริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชน อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม / วัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็น อิสระและรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของข้าราชการ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางวนิษา พรสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน